

Chiến nhân quần đảo Senkaku mới tiếp tục tranh chấp quyền Nhật-Trung

Tác Giả: Đác Tâm

Chúa Nhật, 19 Tháng 8 Năm 2012 21:22

Khu vực biển thuộc quần đảo Senkaku được đánh giá là dồi dào nguồn hải sản và đáy biển có thể có trữ lượng lớn về dầu khí.



Đảo Uotsuri, thuộc quần đảo Senkaku, nơi tranh chấp quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc. REUTERS/Kyodo

Bên trong số năm hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Senkaku là thuộc sở hữu tư nhân.

Chợ nhân quyền ở Senkaku mất mát và tranh chấp quy định Nhật-Trung

Tác Giả: Đác Tâm

Chúa Nhật, 19 Tháng 8 Năm 2012 21:22

Thị trường, đây là biểu tượng trong cuộc tranh chấp quy định lãnh thổ của các bên liên quan tại vùng Đông Á : Thị trường Tokyo mua bán giá nào, chính phủ Nhật Bản kiên quyết bảo vệ, Đài Loan tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, còn Trung Quốc thì coi việc khai thác dầu khí quy định đây là một « ưu tiên quốc gia ».

Do vậy, gia đình Kurihara, chợ nhân quyền hòn đảo không ngừng này, giờ đây chủ mua mất đi : Nhà nước lấy các hòn đảo cho thành phố Tokyo để thoát ra khỏi cuộc tranh cãi về chủ quyền giữa các Nhà nước liên quan.

Ông Hiroyuki Kurihara, em của chợ nhân quyền các hòn đảo ở Senkaku nói với AFP : « Cuộc xung đột ngày càng nghiêm trọng. Chúng tôi lo ngại là chính phủ Nhật Bản không đủ khả năng đối phó với tình hình liên quan đến các hòn đảo này ».

Quả thực là trong những tuần gần đây, tình hình ngày càng xấu đi trong khu vực quần đảo Senkaku mà Trung Quốc và Đài Loan cũng cho là có chủ quyền và gọi là Điếu Ngư . Quần đảo này nằm cách Tokyo khoảng 2.000 km và cách Đài Loan 200 km.

Tại đây, gia đình Kurihara sở hữu bốn đảo : Uotsuri, Kitako, Minamiko và Kuba thì nhiều thập niên. Hòn đảo thì nằm do Nhà nước Nhật quản lý.

Các hòn đảo này không có người ở, nhưng trong tuần qua, đã liên tiếp có nhiều người đến tận chân đất.

Ngày 15/08, một nhóm người hàng Bắc Kinh đã đổ bộ lên đảo của Trung Quốc. Đáp lại, hôm nay, khoảng 20 tàu chở 150 người Nhật Bản, có cả tình nguyện viên chủ nghĩa, trong đó bao gồm một số dân biểu, đến đây, họ nhận thấy chủ quyền trong số này đã đổ vào đảo Uotsuri và của Nhật Bản.

Bên ngoài vị trí chiến lược, khu vực biển thuộc quần đảo Senkaku được đánh giá là dồi dào nguồn hải sản và đáy biển có thể có trữ lượng lớn về dầu khí.

Chiến nhân quyền đảo Senkaku mất mát và tranh chấp chủ quyền Nhật-Trung

Tác Giả: Đác Tâm

Chúa Nhật, 19 Tháng 8 Năm 2012 21:22

Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố Trung Quốc đã làm chủ quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trong vòng 5 thập kỷ, Tokyo đáp lại là ngay từ cuối thế kỷ 19, mất doanh nhân Nhật Bản đã đưa các hòn đảo không có người ở này, đảo lập các sở sở nhượng: Ông Tatsuhiro Koga đã thành lập hai phân xưởng nghề, sở chế tạo cá ngừ và thu thập lông hải âu.

Sau khi quân đội Nhật Hoàng bãi trừ, các hòn đảo này, trực thuộc địa phận thành phố Okinawa, phía nam, được chuyển đổi sở quyền lý của quân đội Mỹ.

Đến năm 1972, khi quân đội Mỹ trừ lại đảo Okinawa cho chính quyền Nhật Bản quản lý, thì quần đảo Senkaku cũng được chuyển lại cho ông Zenji, con trai ông Tatsuhiro Koga, chủ sở hữu. Do không có người ở kể từ đó, ông Zenji đã bán lại cho gia đình Kurihara giàu có, vốn là chủ thân quen từ lâu đời.

Hiện nay, ông Kunioki, con cả trong gia đình Kurihara sở hữu 3 hòn đảo và cho chính phủ Nhật Bản thuê với giá 25 triệu yên (250 000 euro) mỗi năm. Hòn đảo thì thuê sở hữu của em gái ông Kunioki và cho bộ Quốc phòng Nhật Bản thuê.

Gia đình Kurihara cho biết, họ đã hứa với gia đình Koga là không bao giờ bán lại các hòn đảo này cho người khác, vì mục đích duy trì nghề ngừ biển mà cha chủ nhân đầu tiên là ông Tatsuhiro Koga.

Bênthrop niên sau, các cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan về quần đảo này đã làm cho gia đình Kurihara rất đau đầu.

Mặt khác, trên khía cạnh tài chính, lo ngại là họ sẽ phải gánh chịu thuế kể từ khi các công ty khác, các chủ nhân trong gia đình Kurihara muốn bán ngay các hòn đảo này, nhưng không bán cho người khác.

Do vậy, cách nay vài tháng, thành phố Tokyo Shintaro Ishihara, mất chính trị gia có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, bày tỏ ý định mua lại các hòn đảo nhằm ngăn chặn mọi ý đồ xâm chiếm của Trung Quốc.

Chiến nhân quyền đồng Senkaku mất mát và tranh chấp chủ quyền quần đảo Trung

Tác Giả: Đác Tâm

Chúa Nhật, 19 Tháng 8 Năm 2012 21:22

Đán cáa tháng đác Tokyo đã làm dáy lên mát làn sóng áng há và sá tián quyền góp đá mua các đáo đã lên tái 14 triáu euro, tác là hán 2/3 giá chào bán đác đáng trên báo chí Nhát Bán.

Lúng túng trác sáng kián cáa tháng đác Tokyo, chính phá Nhát Bán, trong tháng Sáu, tuyên bố đá tính giành quyán áu tiên trong viác mua ái các hòn đáo này. Ngay áp tác, Trung Quác lên tiáng phán đái mánh má.

Theo giái phân tích, quán đáo Senkaku cho dù hián nay thuác sá háu tá nhân, nháng chính quyán Tokyo phái báo vá báng mái giá, vì náu đá rái vào tay Trung Quác, chính sách quác phòng cáa Nhát Bán sá mát đi ý nghĩa cáa nó : Đó là báo vá lãnh thá quác gia.